

## เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

### 1 บทนำ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“บริษัท” หรือ “กันกุลฯ”) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของการดำเนินการนั้น คือการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“เอกสาร”) ระบุเหตุผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมจากบุคคลต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย และวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ให้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลดังกล่าว

### 2 การบังคับใช้

เอกสารนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ

- “บริการของบริษัทฯ” ได้แก่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
- “บริการของลูกค้า” ได้แก่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่บริษัทฯ โดยบริษัทลูกค้าหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ
- “บริการผู้มาเยือน” ได้แก่ การจัดหาโดยบริษัทฯ ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดให้แก่ผู้มาเยือนสำนักงานของบริษัทฯ และ

การอ้างถึงคำว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” ในเอกสารนี้ เป็นการอ้างถึงบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวนั้นถูกประมวลผลโดยหรือในนามของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ บริการของลูกค้า หรือบริการผู้มาเยือน หนึ่ง เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย

- การอ้างถึงคำว่า “ลูกค้า” หรือ “ลูกค้า” ในเอกสารนี้ ให้รวมถึงลูกจ้าง พนักงาน กรรมการ หรือตัวแทนของลูกค้าหรือลูกค้าด้วย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวนั้นถูกประมวลผลโดยหรือในนามของบริษัทฯ
- เอกสารนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล (รวมถึงลูกจ้างหรือพนักงานของบุคคลนั้น) ซึ่งอาจจะเป็นผู้สัญญาในธุรกรรม หรือผู้ฟ้องร้องในการพิจารณาคดีทางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เกี่ยวข้องอยู่ด้วย และ

### 3 ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (anonymous data)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว รวมถึง ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในท่านเองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวในกรณีจำกัด เช่น ข้อมูลเรื่องศาสนา โปรดพิจารณารายละเอียดของการเก็บข้อมูลเฉพาะกรณีดังกล่าว ในข้อ 4 (วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านโดยบริษัทฯ) และข้อ 5 (วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมและการกระทำผิดของท่านในกรณีจำกัด ซึ่งกรณีเช่นนี้จะนำไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ (เช่น กรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน) หรือกรณีที่ท่านให้ข้อมูลนั้นซึ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการบางประเภทของบริษัทฯ

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดแบ่งข้อมูลของท่านออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามทำนองนี้ โดยระบุข้อกำหนดการใช้ข้อมูลในแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้นำมาใช้ในเอกสารฯ ฉบับนี้

### ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำสัญญากับคู่สัญญา

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ชื่อและนามสกุล ของกรรมการ ผู้ถือหุ้น และที่อยู่ของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารระบุตัวตนอื่น ได้แก่ (1) ชื่อและนามสกุล (2) หมายเลขประจำตัวประชาชน (3) วันเกิด (4) ที่อยู่ (5) ภาพถ่ายของผู้ถือบัตร (6) หมู่มือ และ (7) ศาสนา
- ข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ได้แก่ (1) เลขรหัสประจำบ้าน (2) ที่อยู่ (3) ประเภทและลักษณะบ้าน (4) สัญชาติ (5) เพศ (6) ชื่อและนามสกุลของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด (7) เลขประจำตัวประชาชนของบิดามารดา (8) สัญชาติของบิดามารดา และ (9) ถิ่นที่อยู่เดิมของท่าน และ
- ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการของบริษัทฯ ได้แก่ (1) ชื่อและนามสกุล (2) หมายเลขโทรศัพท์ และ (3) อีเมล (4) ที่อยู่

### ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้

- ข้อมูลที่ท่านให้บริษัทฯ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของบัญชีธนาคารและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อการชำระเงินต่าง ๆ

### ข้อมูลกล้องวงจรปิด

- ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดของบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้บริการผ่านเข้าออกบริษัทฯ ของลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ทำการประมวลผลข้อมูลในกล้องวงจรปิดเพื่อจับภาพหน้าบุคคลเพื่อระบุตัวตนและเพื่อประมวลผลข้อมูลชีวภาพ

บริษัทฯ มิได้มุ่งหรือประสงค์จะให้บริการแก่ผู้เยาว์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลของผู้เยาว์เมื่อบริษัทฯ มีการให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์เฉพาะด้านซึ่งบริษัทฯ จัดให้หรือได้รับเท่านั้น ในกรณีดังกล่าวถือว่าบริษัทฯ กระทำการในนามของผู้ปกครองหรือผู้อนุบาล

#### 4 วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่าน

- บริษัทฯ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านและฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการใช้ข้อมูลนั้นตามตารางทำนองนี้ โดยบริษัทฯ ได้ระบุถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานในการประมวลผลข้อมูลของท่านในกรณีที่เกี่ยวข้องด้วย
- บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลของท่านบนฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐาน ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในแต่ละกรณี กรุณาติดต่อ [privacy@gunkul.com](mailto:privacy@gunkul.com) หรือ 02-242-5800 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในกรณีที่มีการอ้างอิงฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐานตามตารางทำนองนี้

ในส่วนของการบริการของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม	ประเภทของข้อมูล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัท ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรืออาจเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม หรือผู้ฟ้องร้องในการพิจารณาคดีทางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เกี่ยวข้องอยู่ด้วย	ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำสัญญากับคู่สัญญา	เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทฯ ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ
เพื่อรับท่านเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ รวมถึงทำการตรวจสอบข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน การก่อการร้าย การคัดกรองผู้ถูกมาตรการลงโทษ การทุจริตฉ้อฉล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอื่น ๆ	ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำสัญญากับคู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย</li> <li>• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทฯ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้รับจากอาชญากรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายหรือการฉ้อฉล เช่น การก่อการร้าย</li> </ul>
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงให้บริการแก่ท่านในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโดยบริษัท บริษัท กันกุล โซลาร์คอมมูนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ("GRoof")	ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำสัญญากับคู่สัญญา	เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา

ในส่วนของการบริการของร้านค้า

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม	ประเภทของข้อมูล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อรับท่านเข้ามาเป็นลูกค้ารายใหม่ รวมถึงทำการตรวจสอบข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน การก่อการร้าย การคัดกรองผู้ถูกมาตรการลงโทษ การทุจริตฉ้อฉล รวมถึงการตรวจสอบเบื้องต้นอื่น ๆ และเพื่อระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นผู้ค้าของบริษัท หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัท	ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำสัญญากับคู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้รับจากอาชญากรรม หรือสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายหรือการฉ้อฉล เช่น การก่อการร้าย</li> </ul>
การจัดการในการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าเรียกเก็บ และการจัดเก็บและติดตามหนี้ของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำสัญญากับคู่สัญญา</li> <li>ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้</li> </ul>	เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

ในส่วนของการบริการผู้มาเยือนบริษัท

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม	ประเภทของข้อมูล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อการให้บริการแก่ผู้มาเยือน	ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำสัญญากับคู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติตามสัญญา</li> <li>ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงสถานที่ประกอบการและพื้นที่หวงห้ามของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต</li> </ul>

“ข้อมูลกล้องวงจรปิด” จะถูกใช้เพื่อตรวจจับและป้องกันอาชญากรรม ตรวจจับและป้องกันเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ตรวจจับและป้องกันการเข้ามาในสถานที่ของบริษัท และพื้นที่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจจับและป้องกันการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง สนับสนุนงานสอบสวนกรณีความมั่นคง ความ

ปลอดภัย และกิจการภายใน สนับสนุนการสอบสวนอาชญากรรม และเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการซักซ้อมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ในบางกรณีที่เป็นส่วนน้อยอาจจะมีการชอนกล่องวงจรปิดเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้การประมวลผลข้อมูลกล้องวงจรปิดเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

## 5 วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลของท่านเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น กล่าวคืออยู่บนฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ข้อความในหัวข้อ 4 (วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านโดยบริษัทฯ) ข้างต้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของท่าน

ในบางกรณี บริษัทฯ จะต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าทำหรือได้เข้าทำสัญญานั้นกับท่านในฐานะคู่สัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านในกรณีต่อไปนี้

- **การปฏิบัติตามสัญญา** ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งบริษัทฯ จะเข้าทำหรือได้เข้าทำสัญญานั้นกับท่านในฐานะคู่สัญญา หรือเป็นการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น เช่น การที่บริษัทฯ ใช้ชื่อและนามสกุลของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ในการให้บริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโดย GRoof
- **ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย** ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ (หรือของบุคคลภายนอก) โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านไม่ได้มีความสำคัญมากกว่าประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ของบริษัทฯ ในการตรวจระบุตัวท่าน หรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ หรือเป็นคู่สัญญาที่เข้าทำสัญญากับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับท่าน (ทั้งในด้านบวกและด้านลบ) และกับสิทธิของท่านก่อนที่บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ
- **ความยินยอมและความยินยอมโดยชัดแจ้ง** เป็นกรณีซึ่งท่านให้ความยินยอมหรือให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการประมวลผลข้อมูลของท่าน

### กรณีที่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้บริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านตามกฎหมายหรือจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านตามข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว้กับท่าน แต่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำ หรือจะเข้าทำกับท่าน (เช่น การให้บริการแก่ท่าน) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจต้องปฏิเสธที่จะให้บริการหรือรับบริการที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งท่านให้ทราบหากมีกรณีเช่นนี้ในเวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโดย GRoof หากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ของท่าน ซึ่งบริษัทฯ ต้องใช้ในการให้บริการ

## 6 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ทั้งนี้รวมถึงกรณีต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ การบัญชี หรือการรายงานเพื่อเป็นการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลของท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาถึงปริมาณ ลักษณะ และ ความอ่อนไหวของข้อมูลของท่าน (sensitivity) ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่าน และบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ด้วยวิธีการอื่นหรือไม่ ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ

โดยทั่วไป บริษัทฯ จัดเก็บ (1) ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำสัญญากับคู่สัญญา และ (2) ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้ เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันสิ้นสุดสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามอายุความทั่วไปของกฎหมายไทย อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่านั้น

ในกรณีของข้อมูลในกล้องวงจรปิด บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นระยะเวลาเพียง 60 วัน อนึ่ง หากข้อมูลในกล้องวงจรปิดเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทฯ อาจต้องเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลานานกว่าที่ระบุข้างต้น เช่น กรณีการสอบสวนอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน หรือกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภาพเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีอาญา

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บข้อมูลที่ใช้กับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อบริษัทฯ ที่ [privacy@gunkul.com](mailto:privacy@gunkul.com) หรือ 02-242-5800

## 7 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ อาจต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นดังที่จะระบุท้ายนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ดังรายละเอียดในข้อ 4 (วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านโดยบริษัทฯ) และข้อ 5 (วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน)

- ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยภายในบริษัทฯ บริษัทฯย่อย เช่น GRoof หรือบริษัทในเครือ (“**กลุ่มบริษัท**”) ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของท่านกับกลุ่มบริษัทเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บริการแก่ท่านด้วยคุณภาพสูงสุด
- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลต่อไปนี้เมื่อมีเหตุจำเป็น (โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯ อาจเข้าทำกับท่าน)
  - (1) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล โดยศาลที่มีเขตอำนาจ หรือโดยหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานด้านภาษี หรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน
  - (2) ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพของบริษัทฯ รวมถึงนายความ นายธนาคาร ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และผู้รับประกันภัย ที่ให้บริการงานให้คำปรึกษา กฎหมาย การธนาคาร การตรวจสอบ บัญชี หรือประกันภัยแก่บริษัทฯ
  - (3) สถาบันการเงินที่ให้เงินทุนแก่บริษัทฯ

- (4) ผู้ให้บริการ ซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานดูแลระบบให้กับบริษัทฯ และ
- (5) ผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอิสระของแฟ้มข้อมูลของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ

- บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ อาจขายหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์บางส่วนของบริษัทฯ ให้ หรือในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมีแผนเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนที่มีการขาย ได้มา หรือควบรวมกับบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในเอกสาร ฉบับนี้

บริษัทฯ อาจกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้ความเคารพในความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และปฏิบัติตามข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

## 8 สิทธิของท่าน

ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพสิทธิของท่าน และบริษัทฯ จะดำเนินการทันทีและให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของท่าน

### สิทธิของท่านมีรายละเอียดดังนี้

- **สิทธิในการถอนความยินยอม** ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของท่านบนฐานความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้
- **สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล** ท่านมีสิทธิขอการยืนยันว่าบริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลของท่านหรือไม่ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน และรายละเอียดว่าบริษัทฯ มีการใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร
- **สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล** ในบางกรณี ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลของท่านที่อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ ทั้งนี้เป็นสิทธิที่ใช้กับข้อมูลของท่านที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกรณีซึ่งท่านให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล หรือต้องมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น
- **สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี** ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลโดยบริษัทฯ ในกรณีดังนี้ (ก) หากว่าบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของท่านบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ข) หากว่าบริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ด้านการตลาดโดยตรง หรือ (ค) หากว่าข้อมูลที่ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
- **สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี** ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลบางส่วนซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ แต่ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการขอให้ลบข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯ จะพิจารณาคำขออย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่าน
- **สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี** ท่านมีสิทธิระงับการประมวลผลข้อมูลของท่านในบางสถานการณ์ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเกิดขึ้นหากท่านได้โต้แย้งความ

ถูกต้องของข้อมูลของท่าน หากท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูล หากการประมวลผลข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งต้องมีการลบหรือทำลายแต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน หากบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านแต่ท่านขอให้เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือหากบริษัทฯ ต้องใช้ข้อมูลของท่านในการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอ เพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

- **สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง** ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากบริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่แก้ไขข้อมูลของท่านตามที่ท่านร้องขอ ท่านมีสิทธิให้บริษัทฯ บันทึกคำร้องของท่านไว้ในบันทึกของบริษัทฯ ในเรื่องการดำเนินการประมวลผลข้อมูล และ
- **สิทธิในการร้องเรียน** ท่านมีสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนหากท่านเห็นว่าบริษัทฯ หรือพนักงานหรือคู่ค้าของบริษัทฯ ผิดหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ท่านอาจใช้สิทธิใด ๆ ของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยใช้ข้อมูลติดต่อของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ท้ายนี้ ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือใช้สิทธิอื่นใดของท่าน) แต่ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแต่กรณีหากพบว่าคำขอของท่านไม่มีมูล ซ้ำซาก หรือมีจำนวนมากเกินจำเป็น หนึ่งบริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอของท่านหากเป็นกรณีดังกล่าว

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อช่วยให้บริษัทฯ ยืนยันการระบุตัวตนของท่าน และการใช้สิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นใดของท่าน) ทั้งนี้เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของท่านมีการเปิดเผยแก่บุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลนั้น บริษัทฯ อาจติดต่อกับท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำขอของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตอบสนองคำขอของท่านอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ จะพยายามตอบสนองคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอที่สมบูรณ์และสามารถพิสูจน์การยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งยื่นคำขอใช้สิทธิได้ แต่ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อนหรือท่านยื่นคำขอหลายคำขอ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะแจ้งท่านและคอยรายงานความคืบหน้าของกรณีให้ท่านทราบ

## 9 การติดต่อบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย

หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับเอกสาร ฉบับนี้ รวมถึงมีคำขอใช้สิทธิของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ฝ่ายงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อดังนี้

### เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ฝ่ายงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ด แวงก็ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

อีเมล: [privacy@gunkul.com](mailto:privacy@gunkul.com)

โทรศัพท์: 0-2242-5800



## 10 การแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารฯ

เอกสารฯ ฉบับแรกนี้จัดทำในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งประกาศการแก้ไขในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้การที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ ภายหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านยืนยันการตกลงยอมรับของท่านต่อเอกสารฯ ฉบับนี้และส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขใด ๆ นั้น

ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ อาจแจ้งให้ท่านทราบว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ นี้โดยทางจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

---